



# เปิด"สารานุกรม" โลกอุดมปัญญา



โครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์  
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถ  
ทางภาษาศาสตร์และแสดงถึงสายพระเนตรอันยาวไกลที่ทรงมุ่งหวัง  
ให้ราษฎรทุกระดับชั้นได้มีโอกาสเรียนรู้ศาสตร์สาขาต่างๆ ตามที่พอใจ  
ต้องการจะเรียนรู้เรื่องใด สามารถค้นหาอ่านโดยสะดวกอันจะช่วย  
เพิ่มพูนปัญญาตนเอง โดยเฉพาะยามที่มีปัญหาขาดแคลนครู และแหล่ง  
เรียนรู้ ทรงเน้นถึงความเชื่อมโยงของความรู้สาขาต่างๆ ด้วยสื่อภาษา  
ที่เหมาะสมแก่วัย โดยทรงกำหนดหลักการทำคำอธิบายเรื่องต่างๆ  
เป็นสามระดับ คือ สำหรับเยาวชนรุ่นเล็ก รุ่นกลาง และเยาวชนรุ่นใหญ่  
รวมทั้งผู้ใหญ่ นับเป็นพระอัจฉริยภาพทางภาษาศาสตร์เชิงสังคม  
อย่างแท้จริง

"...จุดประสงค์ของสารานุกรมนี้ จะพยายามที่จะให้ผู้อ่านผู้ใช้เห็นว่า วิชาการทั้งหลายโยงกันทั้งนั้น  
มีความเกี่ยวโยงกันทั้งนั้น ไม่ใช่ว่าคนไหนเรียนวิชาในด้านหนึ่งโดยเฉพาะจะปฏิบัติงานของตนได้ โดยเอกเทศ  
หรือถ้าไปไกลกว่า จะแสดงให้เห็นว่าคนเราทุกคนต้องมาอาศัยอีกคนหนึ่ง หรือวิชาหนึ่ง ต้องอาศัยวิชาอื่น  
มาประกอบด้วย จึงจะได้ผลสำเร็จ..."

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการส่งเสริมให้มีการจัดทำสารานุกรมไทย  
สำหรับเยาวชน ทรงมุ่งให้เป็นหนังสือที่คนไทยเป็นผู้เขียน คนไทยเป็นผู้อ่านให้เป็นหนังสือที่มีทุนหมุนเวียน  
โดยคนไทยไม่ให้ลอกฝรั่งมาใช้หรือถอดแบบมาจากของนอก ทรงต้องการให้เป็นหนังสือที่แสดงภูมิปัญญา  
ของคนไทยเพื่อคนไทยอย่างแท้จริงสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน จึงเป็นหนังสืออุดมปัญญาอย่างแท้จริง

"...เราต้องให้ความรู้กับเด็กและคนรุ่นต่อไปอย่างที่เราจะสามารถทำได้ จึงพูดถึงสารานุกรมนี้  
จะทำให้เราแก้ปัญหาของเราได้ส่วนหนึ่ง ที่จริงมีวิธีแก้ปัญหาอย่างอื่นด้วย แต่เราต้องเลือกทำขอเลือกทำ  
สารานุกรม สารานุกรมไม่ใช่ครู แต่จะช่วยให้คนอื่นที่ไม่ได้เป็นครูได้ เช่น พ่อ แม่ ถ้าลูกถามปัญหาต่างๆ  
ก็อาศัยสารานุกรมนี้มาตอบได้ คนที่อ่านรู้เรื่องมากกว่าจะสอนน้องได้ แล้วการที่ดูสารานุกรมด้วยกัน  
ในครอบครัวจะช่วยให้เกิดความใกล้ชิดในครอบครัว จะช่วยให้ลูกไวใจพ่อแม่ซึ่งจะเป็นผลพลอยได้  
อีกอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ระหว่างเด็กด้วยกันหรือคนที่อ่านสารานุกรมด้วยกันก็จะคุยกันในวิชาการ  
ได้จะเกิดความรู้และจะเกิดความสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน การแลกเปลี่ยนความคิดและ  
แลกเปลี่ยนทัศนะกันนี้เป็นทางที่จะทำให้มีความรู้ ความกว้างขวางและจะทำให้อยากที่จะรู้มากขึ้น ซึ่งเป็น  
จุดประสงค์ของการศึกษา ..."